



คณะที่ ๑๓

บันทึกข้อความ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เลขที่รับ 014

วันที่ - 6 ม.ค. 2564

เวลา 13.30 ผู้รับ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ) โทร. ๐๔๒-๕๓๒ ๕๓๗ ต่อ ๔๐๖

ที่ อว ๐๖๐๙/ว ๐๐๑๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนครพนมตระหนัก ถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับและป้องกันมิให้เกิดการระบาด ลูกกลมเป็นวงกว้าง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๖) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้ออกประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังประกาศแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

คณบดี

-เพื่อโปรดทราบ / พิจารณา

-เห็นควร

นางณิชาภัทราภรณ์ งามตาพรวิภา
งานบริหารทั่วไป/IT

(นางภคฉัตร หตะเสน)

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

6 ม.ค. 2564

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

เรียน คณบดี

-เพื่อโปรดทราบ / พิจารณา

-เห็นควร

มอ.ตาม ๕๕๓๐

มอ.มอ.ทก.นางวาน ปุ้จิงกามมอ.ว.เนื่อ.ว.ว.ว.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตา เลชะวัฒน์นะ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

- 6 ม.ค. 2564

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ส่งผู้รับ
<input checked="" type="checkbox"/> ตามเสนอ	<input type="checkbox"/> ยื่นได้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที ร.อ. ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์)

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

7 ม.ค. 2564



ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนครพนมตระหนัก ถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับและป้องกันมิให้เกิดการระบาด ลูกกลมเป็นวงกว้าง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙) ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (แก้ไขเพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ จึงให้ คณะ วิทยาลัย และสถาบัน หรือศูนย์ที่จัดการเรียนการสอน สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ผู้สอนทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom เป็นต้น

๑.๒ ผู้สอนต้องชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการเรียนออนไลน์ เนื้อหาที่ต้องเรียน การวัดผลรายวิชา สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตำราหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในคาบเรียนแรกที่ทำกรเรียนการสอนอย่างชัดเจน และทำการอัปโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเรียนได้

๑.๓ จัดทำการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การส่งงาน การวัดผลและประเมินผลผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถเรียน และทำการทดสอบทางไกลได้

๑.๔ มีการสอนทั้งออนไลน์แบบ Real-time สามารถเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนได้ และการสอนแบบอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้

๑.๕ คณะ วิทยาลัย และสถาบัน มีการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ตในการเข้าเรียน โดยอาศัยหลักการของ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

๑.๖ นักศึกษาต้องสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจากผู้สอนได้ โดยผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือสามารถมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวในช่วงเวลาที่จัดไว้สำหรับให้คำปรึกษาได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

๒. การจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ให้ปฏิบัติดังนี้

๒.๑ คณะ วิทยาลัย และสถาบัน จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามาเรียนที่ห้องปฏิบัติการ/แหล่งฝึก ตามหลักการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด และกำหนดจำนวนการเข้าเรียนแต่ละกลุ่มเรียน ๑๐ - ๑๕ คน และไม่ควรรใช้เวลาในการเรียนการสอนต่อครั้งเกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ไว้สำหรับนักศึกษา

๒.๒ มีการควบคุมความสะอาดในการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนกลุ่มเรียน โดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

๒.๓ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ และมีการบันทึกการเข้า-ออก อาคารและห้องเรียนอย่างเคร่งครัด

๒.๔ สำหรับเนื้อหาบางส่วนสามารถทำการจัดทำคลิปการปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนด้วยตัวเองจากทางไกลได้

กรณีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม